

สรุปมติและข้อสั่งการประชุม
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
และโดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference โดยโปรแกรม WebEx meeting

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ บ้านหาด ม.๑๔ ต.เปือย อ.บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ</p>	<p>สสจ. รพ. สสอ.</p>
	<p>๒. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)</p> <p>ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวม ๔๘๑,๒๓๗,๑๘๖ ราย เสียชีวิต ๖,๑๔๕,๙๘๑ ราย รักษาหายสะสม ๔๑๕,๓๑๙,๗๐๓ ราย ในรอบ ๗ วันที่ผ่านมา ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดมากเป็นอันดับที่ ๑๔ ของโลก ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ป่วยรายใหม่ ๒๕,๘๒๑ ราย เสียชีวิต ๘๔ ราย โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม ๓,๕๒๙,๐๘๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๒๔,๗๙๙ ราย หายป่วยแล้วสะสม ๓,๒๕๒,๓๕๐ ราย ยังรักษาตัวอยู่ ๒๕๑,๙๓๖ ราย</p> <p>จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ระลอกเมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ป่วยยืนยันสะสม (Confirm case : RT-PCR+) รายใหม่ ๒๗๗ ราย อัตราการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ร้อยละ ๗๙.๐๙ ผู้ป่วยสะสมระลอกมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๘๘๔ ราย เสียชีวิต ๔๙ ราย ผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่ระลอกเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑,๐๑๑ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๔๑ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๔๕ รักษาหายสะสม ๓๐,๑๐๔ ราย</p> <p>มาตรการในการจัดงานสงกรานต์ ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑) การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน</p> <p>๑) ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนเข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม ๖๐๘ (กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว ๗ โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์) ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์</p> <p>๒) ประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน</p> <p>๓) ให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือร่วมงาน ภายใน ๗๒ ชั่วโมง</p> <p>๔) การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษกำหนด สำหรับการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แจ้งต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ผู้นำชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถจัดงานได้ ประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ ๓ เข็มม มากกว่า ๓๐ % ของจำนวน</p>	<p>สสจ. รพ. สสอ.</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประชากรในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบ ๓ เข็ม หรือต้องมีผลการตรวจ ATK ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ ๓ เข็ม มีความเสี่ยงสูง ไม่ควรเข้าร่วมงาน</p> <p>๕) ผู้จัดการ กิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนตามมาตรฐาน ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด – 19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid ๒ Plus : TSC๒+) และประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ Covid Free Setting ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (การแสดงดนตรี งานอีเวนท์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในหมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหารขนส่งสาธารณะ ฯลฯ</p> <p>๖) กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว (เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ)</p> <p>๑) จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ</p> <p>๒) สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน</p> <p>๓) เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน</p> <p>๔) ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน</p> <p>๕) ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม</p> <p>๓) ระหว่างการจัดงานสงกรานต์</p> <p>๓.๑ พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ</p> <p>๑) อนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน</p> <p>๓) กำหนดช่องทางเข้า – ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นพื้นที่จัดงาน (๑ คน ต่อ ๔ ตารางเมตร)</p> <p>๔) สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน</p> <p>๓.๒ พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม</p> <p>๔. หลังกลับจากงานสงกรานต์</p> <p>๑) หลังจากกลับสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง ๗ วัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK</p> <p>๒) ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ</p> <p>๓) พิจารณามาตรการ Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และพิจารณาของหน่วยงาน</p> <p>ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด :</p> <p>สถานการณ์โควิด 19 มีการแพร่ระบาดมาก</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารทุกท่านย้ำเตือนบุคลากรทุกคนให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง ทั้งนี้ ถ้าหากติดเชื้อแล้วอาจ</p>	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน และการดำเนินชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายโรงพยาบาลทุกแห่งติดตั้งป้าย cut out เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เข็มที่ ๓ - ขอให้ผู้บริหารสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคอย่างเพียงพอ 	
	<p>๓. การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดจัดประชุมฯ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ - ณ อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ และกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการคลินิก กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน - กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่สนใจ ผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่ รวม ๔,๐๐๐ คน - ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ - ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน แสดงบัตรประชาชน covid free personnel/provider - ก่อนเข้าร่วมงาน - แสดงผลตรวจ ATK (๒๔ ชั่วโมง) (covid free customer) - แสดงหนังสือรับรองการรับวัคซีน ผ่านระบบหมอพร้อม กรณีไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนหรือต้องการ Booster ไปห้องปฐมพยาบาลเพื่อรับวัคซีน - ทุกจังหวัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านทาง google sheet <div data-bbox="582 1258 1106 1646" data-label="Image"> </div> <p>ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้บริหารทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมงานมหกรรมกัญชา 	
	<p>๔. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่มากกว่าปกติ หรือ การถูกแฮก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้สถานบริการทุกแห่งมีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการถูก Hacking - เมื่อทราบว่ามีการ Hacking server ให้มีการรายงานผู้บริหารรับทราบทันที และมีการบันทึกรายงานต่อผู้บริหารรับสูงต่อไปด้วย 	
การติดตาม	๑. การดาวน์โหลด และติดตั้ง Application smart อสม.	

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ
งาน	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีนโยบายให้ อสม. มีการดาวน์โหลดติดตั้ง แอปพลิเคชัน Smart อสม. เพื่อให้ อสม. ได้ใช้ในการส่งแบบรายงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ แทนการใช้กระดาษ เป็นการใช้เทคโนโลยี ตามค่านิยม อสม. ๔.๐</p> <p>ผลการดำเนินงานภาพรวมเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จังหวัดศรีสะเกษ มี อสม. ที่ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน Smart อสม. V.2 แล้วจำนวน ๑๖,๕๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ โดยอำเภอที่มีผลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart อสม. V.2 มากที่สุด ๓ ลำดับ ได้แก่ อุทุมพรพิสัย ราษีไศล และ บึงบูรพ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๗ , ๙๗ และ ๙๐ ตามลำดับ และอำเภอที่มีผลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart อสม. V.2 น้อยที่สุด ๓ ลำดับ ได้แก่ ศรีรัตนะ วังหิน และกันทรลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๓, ๒๕ และ ๑๙ (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายผู้บริหารทุกท่านประสานแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์สุขภาพชุมชน ทุกแห่งสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart อสม. V.2 ให้ได้ทุกคน โดยสามารถ ดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือ บุตร หลาน หรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ 	
	<p>๒. การดำเนินงานยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ๒๕๖๔</p> <p>มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ๒๕๖๕ เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างรอประกาศอนุบัญญัติบังคับใช้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจ พบพฤติการณ์ นำส่งศูนย์คัดกรองในเวลาราชการ กรณีนอกเวลาราชการเจ้าพนักงานตำรวจ จัดให้อยู่ในความดูแลไม่เกิน ๒๔ ชม. ประสานผู้รับผิดชอบศูนย์คัดกรอง (รพ. ทุกแห่ง) นัดหมายให้ผู้ป่วยเข้าคัดกรองในเวลาราชการ กรณีไม่มาตามนัด/ไม่ให้ความร่วมมือประสานแจ้งผู้ส่ง เปลี่ยนเป็น “ไม่สมัครใจ” ๒. กรณีไม่สมัครใจ ไม่เข้าเงื่อนไข ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ๓. ผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับบำบัดเมื่อบำบัดเสร็จสิ้นตามกระบวนการ จะออกหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฯ พ้นจากความผิด <p>การดำเนินงานยาเสพติดในรอบ ๖ เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลผลงานการบำบัดในปี ๒๕๖๕ เป้าหมาย จำนวน ๑,๗๕๕ ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน ๗๒๐ ราย - ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate) เป้าหมาย ร้อยละ ๕๘ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๖ 	

(ลงชื่อ) นวลจันทร์ สายวงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนวลจันทร์ สายวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) ชุติพร จันทา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางชุติพร จันทา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข